
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 
วันอังคารที่  17 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ช้ัน 2 
ผู้มาประชุม 

ล าดั
บที ่

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานพ         เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภาอบต.บางเตย มานพ    เฟื่องบางหลวง  
2 นายพูลผล         แซ่ซี รองประธานสภาอบต.บางเตย พูลผล    แซ่ซี  
3 นางธนิศา         รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาอบต.บางเตย ธนิศา    รอดรักวงศ์ไท  
4 นายบุญมี         น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บุญมี     น้อยประชา  
5 นายวิม            เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 วิม         เปรมปรีดิ์  
6 นายเสรี           ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เสรี        ปิ่นบัวทอง  
7 นายสุรวุฒิ        เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ     เกติพันธ์  
8 นายสมศักดิ์      สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมศักดิ์    สร้อยทอง  
9 นายอรรถพล    พลชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อรรถพล   พลชัย  
10 นายนิคม         เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 นิคม        เจริญลักษณ์  
11 นายฉลอง        จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ฉลอง       จันทราภาษ  
12 นายอุทัย          แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 อุทัย        แย้มประชา  
13 นางสาววารุณี    แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 วารุณี       แซ่บู๊  
14 นายวิทยา         ชิวค้า นายกอบต.บางเตย วิทยา        ชิวค้า  
15 นายสุรพัต         การะเกตุ รองนายกอบต.บางเตย สุรพัต       การะเกตุ  
16 นายสมพงษ์       เฟ่ืองบางหลวง รองนายกอบต.บางเตย สมพงษ์   เฟ่ืองบางหลวง  
17 นายณัฏฐพล      สุขนันทฬส ปลัดอบต.บางเตย  ณัฏฐพล      สุขนันทฬส  
18 นางสาวอลิสา     เงินค า ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับกลาง อลิสา        เงินค า  
19 นายสุนัน            บ ารุง ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ สุนัน         บ ารุง  
20 นางจุฑามณี        สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัดฯ จุฑามณี     สืบเสียง  
21 นางสาวกัญญา     ปรีประชา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กัญญา     ปรีประชา  
22 นางสาวปัตติยา     อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา     อาระหัต  
23 นางสาวสวิตตา     ตุ่นอินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวิตตา     ตุ่นอินทร ์  
24 นางสาวณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน  
นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ติดภารกิจ 
นางธวัลรัตน์ ชาชาวนา  ติดภารกิจ 
นางพนิดา  ประชาชน ติดภารกิจ 
 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายกฤษดา     สุขสมัย ก านันต าบลบางเตย กฤษดา     สุขสมัย  
2. นายนราศักดิ์   จันทร์กลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นราศักดิ์   จันทร์กลัด  
3. นายณรงค์       ปิ่นบัวทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ณรงค์       ปิ่นบัวทอง  
4 นายอภิชาติ      สุขสมัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 อภิชาติ      สุขสมัย  
5 นายอ านาจ      ประสงค์สันติสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ านาจ      ประสงค์สันติสุข  
6 นายพิมล         สร้อยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พิมล        สร้อยทอง  
7 นายณรงค์ฤทธิ์  โถค้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ณรงค์ฤทธิ์  โถค้า  
 

 

  



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 
วันอังคารที ่17   เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย (ชั้น2) 
.................................................... 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  

รับรองรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณายกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตยเป็นเทศบาลต าบลบางเตย และการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ 
    สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต าบลบางเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  ว่ามีข้อความใดต้อง 

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน 
การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไทเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่าน 
(เลขานุการสภาฯ)  การตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคือ คณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุมสภาแล้ว แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้ 
    สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 
     พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 

/เห็นชอบ... 
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- เห็นชอบ 13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง - เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1เรื่องการการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญนายณัฎฐพล สุขนันทฬส ปลัดอบต.บางเตย ชี้แจงเรื่องการพิจารณาขออนุมัติ 
(ประธานสภาฯ)   จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญครับ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(ปลัดอบต.บางเตย)  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ตามระเบียบฯ  
“ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของ

ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ

ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 
(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ 

(2) ประชาชน... 
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(3) ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่

กฎหมายก าหนด 
(4) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ตามระเบียบแล้ว 
(5) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้

อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(6) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

“ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและ
จ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและ
ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87  และข้อ 
89 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจาก
เงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย” (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 )  

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  โครงการที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้เรามีเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  ทั้งหมด 24,985,271.48 บาท จึงขอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยพิจารณา 
    อนุมัติทั้งหมด 2 โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (เพ่ือทดแทนบ่อเก่า) บริเวณ
หอถังประปาคลองโพธ์ หมู่ที่ 5 จ านวน  1,064,000.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (เพ่ือทดแทนบ่อ
เก่า) บริเวณหอถังประปาคลองโพธิ์โดยใช้ท่อ ASTM (มอก.277-2532 ประเภท 4) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ขุดลึกไม่น้อยกว่า 240 เมตร และจนกว่าจะได้น้ าดีใช้อุปโภค 
บริโภคได้ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ า             (Submersible Pumb) มอเตอร์
ขนาด 15 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าติดตั้งพร้อมใช้งาน รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตยก าหนด        พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏใน
แผนพัฒนาต าบลบางเตย (2561-2565) หน้า 84 ล าดับที่ 4  
2.) โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (เพ่ือทดแทนบ่อเก่า) 
บริเวณหอถังประปาซอยทางเข้าสภาต าบล หมู่ที่ 3 จ านวน 1,064,000.-บาท           (หนึ่ง
ล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ้ว (เพ่ือทดแทนบ่อเก่า) บริเวณหอถังประปาซอยทางเข้าสภาต าบล โดยใช้ 

/ ท่อ ASTM… 
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ท่อ ASTM (มอก.277-2532 ประเภท 4) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ขุดลึกไม่น้อยกว่า 
240 เมตร และจนกว่าจะได้น้ าดีใช้อุปโภค บริโภคได้ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมน้ า (Submersible Pumb) มอเตอร์ขนาด 15 แรงม้า             พร้อมตู้ควบคุม
ระบบไฟฟ้าติดตั้งพร้อมใช้งาน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย
ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาต าบล
บางเตย (2561-2565) หน้า 82 ล าดับที่ 3  

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,128,000.-บาท จึงขอให้สภาอบต.บางเตยพิจารณาอนุมัติ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นครับ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)    
นายอรรถพล พลชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากกรณีท่ีเคยมีหอถังบ่อบาดาล 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   ช ารุด นั้น การแก้ไขโดยการน ารถดับเพลิงออกวิ่งส่งน้ าเติมน้ าอัดเข้าระบบจ่ายน้ า เมื่อ 

มีความต้องการใช้ของประชาชนสูง เราก็ต้องวิ่งรถเติมวันละ 2 ครั้ง  หรือ วันละ 1 ครั้ง 
แต่ในขณะนี้ หมู่ 3 ถึงหมู่ที่ 7  ก าลังประสบปัญหาเรื่องน้ าไหลอ่อน ไม่เพียงพอต่อการ 
อุปโภค บริโภค เนื่องจากขณะนี้เหลือแทงค์น้ าที่ใช้ได้เพียงแทงค์เดียว และชาวบ้านก็ไม่ได้
มีระบบกักเก็บน้ า การแก้ไขเบื้องต้อนก็ต้องใช้รถน้ าดับเพลิงอบต. ออกวิ่งบริการส่งน้ า
เพ่ืออัดเข้าระบบ จากนั้นต่อมาคืออาจจะต้องหาวิธีใช้ซับเมอร์ส (ปั้มบาดาล) ดูดน้ าขึ้นมา 
แต่ด้วยคุณภาพน้ ามันไม่ได้มาตรฐาน มีตะกอน ถ้าดูดน้ าขึ้นมาแล้ว อาจจะต้องสูบขึ้นมา
ท าการพักและหาวิธีกรองน้ า เป็นถังบ าบัดกรองเพ่ือให้น้ าตกตะกอนก่อนที่จะส่งน้ าใช้ 
แผนส ารองอาจจะต้องสร้างถังชั่วคราวเพ่ือให้น้ ามีคุณภาพระดับหนึ่งแล้วจึงสูบเข้าถัง ถ้า
สูบตรงอัดเข้าไป ตะกอนจะสะสมถังและถ้าปล่อยเข้าระบบจะมีโอกาสอุดตัน  

นายสุรพัต การะเกตุ  จากที่นายอรรถพล ได้เสนอแนวทางมานั้นเพ่ือให้น้ าตกตะกอนก่อนแล้วจึงปั๊มขึ้นไปถึงแทงค์ 
(รองนายกอบต.บางเตย)  เราจะต้องดบู่อพักด้วยว่าเอาบ่ออะไรใส่ ตัวปั๊มชนิดใดเพราะจะต้องดูงบประมาณและสถานที่ตั้งด้วย  
 

นายวิทยา  ชิวค้า    สรุปว่า ในเบื้องต้นให้ใช้วิธีน ารถดับเพลิงบรรทุกน้ าสูบน้ าส่ง วันละ 2 รอบ เหมือนซอย 
(นายกอบต.บางเตย)  เจริญท าไปพลางก่อนน่าจะแก้ปัญหาได้ เนื่องจากจ านวนผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ไม่มากเท่า 
    ฝั่งหมู่ 1 ถ้ามีปัญหาเพ่ิมเติมค่อยหารือกันอีกครั้ง  

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) 
ที่ประชุม   มีมติการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 

- เห็นชอบ   13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -- เสียง 
- งดออกเสียง  -- เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    - เรื่องการรายงานสถานะการเงินการคลัง 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญท่านปลัดอบต.บางเตย ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการรายงานสถานะการเงินการคลังขอเชิญครับ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สถานการเงินการคลังของ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  อบต.บางเตยจะมีรายรับ รายจ่าย ปัจจุบัน รายรับของอบต.บางเตยรวมทั้งสิ้น 
    23,570,966.38 บาท เนื่องด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้นิติกรรมทางการโอน 

ที่ดินลดลง ปัจจุบันภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ โดนยกเลิกโดยภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตอนนี้กฎหมายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ ยังมีการยกเว้น เขาจะให้อบต.ด าเนินการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นยอดรับภาษีที่เราประมาณการ
ไว้อาจจะไม่ได้รับ เพราะกว่าจะท าการประเมินเสร็จ กว่าประชาชนจะมาช าระเรียบร้อย      
ก็อาจเลยปีงบประมาณ และกว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เพราะฉะนั้นโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ
บางโครงการอาจจะไม่ได้ด าเนินการ รายได้ของอบต.บางเตย ครึ่งปีงบประมาณมาแล้วจาก
ที่ประมาณการเอาไว้ 75 ล้าน ซึ่งเราเก็บได้ 23 ล้าน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ  

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเรื่องสถานะการเงินการคลังของอบต.บางเตยหรือไม่ 
นายอรรถพล พลชัย  ขอสอบถามในส่วนขอการคลังถ้าเงินในข้อบัญญัติเราไม่พอสามารถน าเงินสะสมมา 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   ใช้ได้หรือไม่ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ขอชี้แจงว่าการตั้งงบประมาณ ห้ามตั้งซ้ าซ้อน เราตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้วจะ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  มาจ่ายขาดเงินสะสมนั้นถือว่าเป็นการซ้ าซ้อนถ้าเราจะด าเนินการท าโครงการไหน เราจะ 

ท าการโอนงบประมาณจากตัวที่เราจะท าแล้วจ่ายขาดเงินสะสม ในกรณีที่จะใช้จ่ายเงิน
สะสมได้นั้น จะต้องเป็นกรณีเร่งด่วนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
    - เรื่องงานวันสงกรานต์ 2563 
นายวิทยา ชิวค้า   ตามมาตรการของรัฐบาลที่ขอความร่วมมืองดการชุมนุมที่มีคนจ านวนมาก อบต.บางเตย 
(นายกอบต.บางเตย)  จึงเห็นว่าควรงดจัดงานวันสงกรานต์ประจ าปี 2563  
ที่ประชุม    รับทราบ 
    - เรื่องสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคโควิค 19 

นางพรทิพย์ ตั้งคุรุสรณ์  เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากกรณีสถานการณ์โรคโควิค19 
(หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้น าชุมชนเราจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ 

ชาวบ้านให้ปฏิบัติตน กับสถานการณ์นี้เนื่องจากอาจจะมีข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก รบกวนท่านผู้น าให้ความรู้ วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่าเบื้องต้นแก่
ประชาชนดังนี้ ใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบและใช้ช้อนกลางที่เป็นส่วนตัว  
ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
และมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงโรคระบาด ไม่น ามือมาสัมผัส ตา จมูก 
ปาก ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ฯลฯ  จึงอยากจะเชิญชวนให้ 

/ ท่านผู้น าชุมชน... 
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ท่านผู้น าชุมชนทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับ
ลูกบ้านพร้อมทั้งแนะน าวิธีปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นและตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้
เผยแพร่อย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดครั้งนี้  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือมี่เมื่อไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมและขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ                                     
ปิดประชุมเวลา 11.30  น. 
 

 
ลงชื่อ.................................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                               (นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นายบุญมี   น้อยประชา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นางสาววารุณี   แซ่บู๊) 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นายอรรถพล  พลชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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